

เปิดรับวันแรก-ชิงสส.หลักสี่คึก 8พรรคแห่สมัคร

เจ้หลี่เบอร์7-สุรชาติเลข3 เพชรจับได้6-อรรถวิษฐ์2 เดือนกองเชียร์ส่อผิดกม. บักป้อมบินชุมพร-สงขลา

เลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.เขต 9 คึกคัก ผู้สมัคร 8 พรรค
การเมืองร่วมสมัครวันแรก 'อรรถวิษฐ์-สุรชาติ-กรุณพล-
สรวิรัศม์' ต่างแสดงความมั่นใจ (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

ชิงสส.หลักสี่

กกต.เปิดสมัครเลือกซ่อมเขต9

เมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่สำนักงานเขตหลักสี่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ กรุงเทพมหานคร ได้เปิดการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 9 กรุงเทพมหานครแทน ตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากนายสิระ เจนจาคะ ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สิ้นสมาชิกภาพ โดยบรรยากาศการเปิดรับสมัครในวันแรก เป็นไปอย่างคึกคัก ผู้สมัครจากพรรคการเมือง ต่างๆ เดินทางมาพร้อมกับแกนนำพรรคและผู้สนับสนุนที่มาให้กำลังใจตั้งแต่เช้า โดยมีการจัดเตรียมรถและป้ายหาเสียงที่พร้อมจะเขียนหมายเลขทันทีที่ได้รับหมายเลขจริง มีเพียงพรรคยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นพรรคใหม่ที่มีการแห่ลงยาว แต่เมื่อมีการท้วงติงจากพรรคการเมืองอื่นว่าการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายส่อเสียงผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะขณะนี้มิพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแล้ว จึงได้มีการยุติไป ขณะที่การรับสมัคร กกต.

ประจำกรุงเทพฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กำหนดให้ผู้สมัครและผู้ติดตาม 1 คนเข้าไป ในสถานที่รับสมัครเท่านั้น สื่อมวลชนและผู้สนับสนุนให้ออกกำลังกาย โดยนายจิติเชษฐ นุชนาฎ กกต. ได้เดินทางมาสังเกตการณ์การ รับสมัครในครั้งนี้ด้วย

เดือนแห่ลงยาวเสียงโวยวาย

นายสำราญ ดันติพานิช ผู้อำนวยการ กกต. กทม. กล่าวว่า สิ่งที่ กกต.มีความเป็นห่วงอย่างยิ่งคือเรื่องเอกสารหลักฐานในการรับสมัคร โดยเฉพาะเอกสารการเสียภาษีย้อนหลัง 3 ปีของผู้สมัคร ส่วนกรณีที่มีผู้สนับสนุนมีการแห่ลงยาวมาให้กำลังใจ อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งนั้น มีแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วว่าการกระทำนี้ตามมาตรา 73 ของกฎหมายเลือกตั้งจะถือเป็นความผิดได้ โวยวาย เมื่อผู้สมัครได้รับหมายเลข ดังนั้นหลัง ผู้สมัครได้รับหมายเลขการหาเสียงที่อาจเข้า ข่ายจัดมหรสพอยากให้ฟังระมัดระวัง กกต. กทม.ก็ได้มีการขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยช่วย ตรวจตราดูแล

วันแรกยื่นสมัคร8พรรค

ต่อมาเวลา 08.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ประจำกรุงเทพมหานครเริ่ม กระบวนการเปิดรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขต 9 กรุงเทพมหานคร แทนตำแหน่งที่ว่าง โดย ได้มีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการ รับสมัครให้ผู้สมัครทั้งหมดได้รับทราบ ก่อนที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ที่ 9 จะจับสลากเลือกลำดับผู้สมัครเพื่อจับ หมายเลขและยื่นใบสมัคร โดยนายอรรถวิษฐ์ สุวรรณภักดี จับหมายเลขผู้สมัครเป็นคนแรก และได้หมายเลข 2 เป็นหมายเลขประจำตัว ตาม มาด้วย น.ส.กุลรัตน์ กลิ่นดี พรรคยุทธศาสตร์ ชาติ ได้หมายเลข 4 เป็นหมายเลขประจำตัว นายรุ่งโรจน์ อิบรอฮีม พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้หมายเลข 5 นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ พรรคไทยภักดี ได้หมายเลข 1 นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้หมายเลข 3 นางสรวิรัศม์ เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้หมายเลข 7 นายกรุณพล เทียน สุวรรณ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ได้หมายเลข 6 และนายเจริญ ชัยสิทธิ์ พรรคครูไทยเพื่อ ประชาชน ได้หมายเลข 8

จากนั้นผู้สมัครได้เข้ายื่นเอกสารการรับ สมัครโดยเจ้าหน้าที่รับสมัครเลือกตั้ง ได้ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครทราบว่าขณะนี้ ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจำตัวในการ หาเสียงเลือกตั้งแล้วขอให้ระมัดระวังในเรื่อง การหาเสียงรื้อนเรึง กลองยาว แตรวง เพราะ จะเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง ขณะที่กลุ่ม ผู้สนับสนุนที่รออยู่บริเวณด้านหน้าสำนักงาน เขตหลักสี่ เมื่อทราบว่าผู้สมัครได้รับหมายเลข แล้วได้ติดตามหมายเลขของผู้สมัครบนป้ายหา เสียงและรุดหาเสียง พร้อมกับส่งเสียงแสดงความยินดีและเริ่มหาเสียงให้กับผู้สมัครทันที

'เจ้หลี่' เชื้อเบอร์7 เลขนำโชค

ที่สำนักงานเขตหลักสี่ นางสรวิรัศม์ เจน

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 7 มกราคม 2565

ปีที่: 44

ฉบับที่: 16007

หน้า: 1(บน), 3, 5

Col.Inch: 225.94 Ad Value: 350,207

PRValue (x3): 1,050,621

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดรับวันแรก-ชิงสส.หลักสี่ศึก 8พรรคแห่สมัคร



จากعه ผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขต 9 หลักสี่-จตุจักร พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.พรรค พปชร. ถือฤกษ์ 07.09 น. เริ่มออกเดินทางจาก สำนักงานมายังสำนักงานเขตหลักสี่เพื่อยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง โดยมีประชาชนมาร่วมให้กำลังใจและร่วมเดินทางมายังสำนักงานเขต ด้วยจำนวนมาก

จากนั้นนางสร้อยศรี ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 9 กทม. หมายเลข 7 พรรค พปชร. กล่าวภายหลังการจับสลากหมายเลขว่า การลงรับสมัครในวันนี้ได้จับสลากได้เบอร์ 7 เป็นที่พอใจเพราะเป็นเลขนำโชคประจำตัวที่ใช้ อยู่ เพราะเกิดวันที่ 1 เดือน 7 สำหรับตนมีความมั่นใจเต็มร้อยในการหาเสียง และอยาก ให้ประชาชนเลือกคนทำงานอย่างแท้จริง โดยจะนำเบอร์ที่ได้ในครั้งนี้ นำไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่ และขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในหลายชุมชน ที่มาร่วมให้กำลังใจ เป็นจำนวนมาก ทำให้มีกำลังใจ โดยเฉพาะจากนายสิระ เจนจาคะ สามี และในฐานะอดีต ส.ส.ที่ให้กำลังใจกันทุกวัน หลังจากนี้จะเดินหน้าลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่จนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง จะเน้นการช่วยเหลือในทุกมิติ สิ่งใดที่ประชาชนเดือดร้อนพร้อมเข้าไปช่วยเหลือทันที โดยหากได้รับชัยชนะ สามารถทำงานต่อเนืองที่ได้ทำไว้แล้ว ในโครงการดูแลกลุ่มประ

คึกคัก - ผู้สมัครจาก 8 พรรคการเมืองเข้ารับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขต 9 กรุงเทพมหานคร แทนตำแหน่งว่างวันแรก โดยผู้สมัครจากพรรคหลัก อาทิ นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย ได้เบอร์ 3 นายกรกฎพล เทียนสุวรรณ พรรคก้าวไกล ได้เบอร์ 6 และนางสร้อยศรี เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ ได้เบอร์ 7 ที่สำนักงานเขตหลักสี่ กทม. เมื่อวันที่ 6 มกราคม

บาง ผู้พิการ และคนป่วย และดูแลสุขอนามัยทุกคนในชุมชน

พปชร.มั่นใจรักษาเก้าอี้ได้

ด้านนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะกรรมการบริหารพรรค และผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อม เขต 9 กทม. พรรค พปชร. กล่าวว่า นางสร้อยศรีเป็นที่รักและที่ยอมรับของประชาชน เข้าใจปัญหา จากการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้ว ดังนั้นจึงมีความคุ้นเคยกับประชาชนในพื้นที่ เมื่อประชาชนมีปัญหาหรือความเดือดร้อน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ก็ได้มีการดูแลช่วยเหลือและประสานงานมาโดยตลอด จึงเข้าใจปัญหา และความต้องการของพี่น้องประชาชน ดังนั้น การลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ นับเป็นจุดแข็งของนางสร้อยศรี จึงมีความมั่นใจที่จะยังรักษาเก้าอี้เอาไว้ได้ เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ผ่านมาพรรค พปชร.ได้รับชัยชนะในเขตนี้ รวมถึงผลงานรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาก็ยังเป็นที่ยอมรับของประชาชนมาตลอด

'อรรถวิรัช'มั่นใจคว้าชัยส.ส.

เมื่อเวลา 07.20 น. ที่สำนักเขตหลักสี่ นายอรรถวิรัช สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า

ในฐานะที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตหลักสี่-จตุจักร เดินทางถึงสำนักงานเขตหลักสี่ พร้อมทีมงาน และกองเชียร์

จากนั้นนายอรรถวิรัชกล่าวว่าภายหลังจับสลากได้เบอร์ 2 ว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะเขตหลักสี่อย่างเดียว แต่อย่างมีเขตจตุจักรอีก 3 แขวง คือ แขวงลาดยาว แขวงเสนานิคม และแขวงจันทระเกษม ตั้งใจเข้าไปเป็นตัวประสานความขัดแย้ง เพราะใน 2 เขตมีโครงการด้านการระบายน้ำขนาดใหญ่ คือ การก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรและเขื่อนคลองลาดพร้าว ขณะนี้ไม่มีนักการเมืองคนไหน อยากเข้าไปสู่ท่ามกลางความขัดแย้งแต่ยินดีที่จะเข้าไปเจรจาให้เพราะเคยทำสำเร็จมาแล้วในหลายจุด

(อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 3

ชิงสส.หลักสี่

ผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นห่วงหรือไม่กับการลงพื้นที่ไม่ทั่วถึงและอาจจะยังไม่ได้ใจพี่น้องประชาชนในส่วนนั้น นายอรรถวิรัชกล่าวว่า

ความจริงแล้วรู้จักพื้นที่หลักสี่ และจตุจักร ในเขตที่ลงนี้เกือบทุกตารางนิ้ว เคยเป็นผู้แทนราษฎรที่นี่ ตั้งแต่ปี 2550-2554 และทำกิจกรรมต่อเนื่องมาตลอด ความสำคัญในการลงเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่เหมือนกับพรรคอื่น ชัยชนะคราวนี้ถ้าเปรียบเทียบกับพรรคอื่นๆ พรรคกล้าเป็นพรรคใหม่ เทียบว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.ลงพื้นที่พร้อมกันหมด และลงงานพร้อมกันเลย เพราะพรรคนี้รวมเอาตัวจริงในแต่ละสาขาอาชีพมา ก็พยายามจะฝึกให้ทุกคนเข้าใจการเมือง รู้จักคน และเข้าใจคนมากที่สุด

พท.นำ'สุรชาติ'สมัครชิงส.ส.

ที่สำนักงานเขตหลักสี่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แกนนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) นำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค พท. นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรค นายประเสริฐ จันทรวงทอง เลขานุการพรรค พท. นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค นายวิชาญ มินชัยนันท์ และนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานโซน กทม. พรรค พท. นายสรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรคและผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อมเขต 9 พรรค พท. ทิมไผะภพพรรค พท. ส.ส.กทม. และอดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. ของพรรค ให้กำลังใจนายสุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.กทม.เขต 9 หลักสี่-จตุจักร ที่เดินทางมายังใบสมัครลงรับเลือกตั้งซ่อมเขตในวันนี้ โดยระหว่างเดินทางเข้าไปยังสำนักงานเขตฯ มีกองเชียร์ตะโกน "สุรชาติ เทียนทอง" และ "สุรชาติสู้ๆ" ตลอดเวลา นพ.ชลน่านกล่าวว่า ฝึกกำลังกันบนพื้นฐานของความมั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากชาวหลักสี่-จตุจักร

เจ้าตัวเชื่อมั่นชาวหลักสี่เทให้

ขณะที่นายสุรชาติกล่าวว่า เชื่อมั่นในชาวหลักสี่ ทั้งนี้ ตลอดเวลาที่ผ่านมามองพื้นที่ทุกวัน เป็น ส.ส.ก็ทำ ไม่เป็น ส.ส.ก็ทำ วิกฤตก็ทำ ไม่วิกฤตก็ทำ ทำงานทุกวันอยู่แล้ว และเชื่อมั่นทั้งนี้ยืนยันว่าจะทางคืนศักดิ์ศรีของชาวหลักสี่ จตุจักร กลับคืนมา และเชื่อว่าประชาชนจะให้ความไว้วางใจให้เข้ามาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน เพราะวันนี้ไม่ใช่ศักดิ์ศรีของตนแต่เป็นศักดิ์ศรีของพี่น้องชาวหลักสี่ทุกคน

นพ.ชลน่านกล่าวภายหลังจากนายสุรชาติจับสลากได้หมายเลข 3 กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่ดีมากที่พรรค พท. ได้หมายเลข 3 เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับพวกเราแน่นอน

จากนั้นนายสุรชาติ และคณะ ได้สักการะศาลเขตหลักสี่ ก่อนจะขึ้นรถแห่จากเขตหลักสี่ไปยังเขตทุ่งสองห้องเพื่อพบปะประชาชนหลังได้เลขผู้สมัคร

'พิธา'นำเพชรชิงส.ส.หลักสี่

ที่สำนักงานเขตหลักสี่ นายกรณพล เทียนสุวรรณ ผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขต 9 หลักสี่-จตุจักร พรรคก้าวไกล (ก.ก.) เดินทางมาสมัครรับเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค ส.ส.กทม. พรรค ก.ก. อาทิ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ และกลุ่มผู้สนับสนุนได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ทั้งนี้ ผู้สมัครและสมาชิกพรรค ก.ก. ที่มาให้กำลังใจเดินทางมาด้วยรถสองแถวสีแดง โดยโบกมือทักทายพี่น้องประชาชนตลอดทาง

จากนั้นนายพิธากล่าวว่า ในฐานะหัวหน้าพรรค ก.ก. รู้สึกภูมิใจที่ได้ส่งนายกรณพลมาเป็นตัวแทนของพี่น้องเขต 9 และเชื่อมั่นว่านายกรณพลจะมาเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เขต 9 หลักสี่-จตุจักร ที่รอคอยมาแสนนาน เพราะนายกรณพลเป็นผู้ที่เข้าใจพื้นที่เป็นอย่างดีในฐานะประชาชน ที่เรียนหนังสือในพื้นที่นี้และทำธุรกิจ SMEs จึงเข้าใจถึงความยากลำบากของพื้นที่อย่างแท้จริง ในขณะเดียวกัน เชื่อว่า จะสามารถทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นอย่างดี ที่ายที่สุดอยากจะทำกับนายกรณพลว่าจะมีทีมงานของพรรค ก.ก. และองคาพยพมาช่วยนายกรณพลอย่างเต็มที่ เหมือนกับที่ช่วยการเลือกตั้งซ่อม จ.สงขลา เขต 6 และ จ.ชุมพร เขต 1 ในวันที่นี้จะเดินทางลงพื้นที่เพื่อไปชวยหาเสียงในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

'กรณพล'มั่นใจเต็มร้อย

นายกรณพลให้สัมภาษณ์หลังสมัครรับเลือกตั้งและจับได้เบอร์ 6 ว่า ความจริงอยากได้เบอร์ 3 แต่เป็นคนสุดท้ายจึงจับได้เบอร์ 6 ถือว่าเป็นเลขมงคลเช่นกัน สำหรับนโยบายเร่งด่วนที่อยากจะทำ คือ การแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโอมิครอน คาดว่าจะระบดครอบคลุมประเทศไทยในปี นี้ทั้งนี้ในพื้นที่เขตหลักสี่มีผู้สูงอายุจำนวนมาก และมีความแออัดของประชากรในระดับปานกลาง อยากให้คนในพื้นที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อจะได้ไม่มีอาการรุนแรงและสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่ง

เมื่อถามว่ามีความกังวลต่อกระแสการ

โจมตีทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงนี้หรือไม่ นายกรณพลกล่าวว่า เป็นเรื่องปกติของทางการเมือง ที่ใช้วิธีการโจมตีและปล่อยเฟรนด์ แต่มั่นใจในจุดยืนและนโยบายของพรรค ก.ก. จะสามารถขับเคลื่อนประเทศนี้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ ในวันที่ 30 มกราคม นี้ อยากให้คนเขตหลักสี่และจตุจักรออกมาใช้สิทธิและเลือกตั้งแทนที่ตอบโจทย์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในท้องถิ่นให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

"มีความมั่นใจเต็มร้อย ตั้งแต่ก่อนลงสมัครแล้ว เมื่อได้ลงพื้นที่พบกับประชาชน และรับทราบปัญหา ทำมั่นใจเพิ่มขึ้น สำหรับปัญหาส่วนใหญ่ในพื้นที่ คือ ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาผู้สูงอายุ และปัญหารายได้ต่ำ ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ" นายกรณพลกล่าว

ปชป.ยึดมารยาทไม่ชิงเขต9

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี ในฐานะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการที่พรรค ปชป.ไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.เขต 9 กทม.หลักสี่-จตุจักร ว่า เหตุผลที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในครั้งนี้ เนื่องจากพรรคเคารพในมารยาททางการเมือง เป็นสิ่งที่พรรค ปชป. ได้ยึดถือมาโดยตลอด ดังนั้น ทางพรรคจึงต้องการเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองที่เป็นเจ้าของพื้นที่ และเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน ได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในครั้งนี้ หากพรรคส่ง พล.ต.ต.วิชัย ลังษ์ระโป หรือผู้การแถมลงสมัคร ก็มีความพร้อม เพราะลงพื้นที่มาโดยตลอด และมั่นใจว่าหากลงสมัครรับเลือกตั้งก็จะได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนอยู่แล้ว เพราะที่ผ่านมา ผู้การแถมมีความพร้อมทำพื้นที่อยู่ตลอดเวลา เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชน และในช่วงโควิดที่ผ่านมาลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่เคยทิ้งพื้นที่ แต่เนื่องด้วยมารยาททางการเมืองทำให้พรรคไม่ส่งผู้สมัครในครั้งนี้

ผู้สมัครพรรคกล้าขุมพรรร้องตร.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ชุมพร เขต 1 ล่าสุด นายลิขิต ศรีชาติ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร เขต 1 ของพรรคกล้า กล่าวว่า เมื่อคืนวันที่ 5 มกราคม พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์ หรือผู้กำกับหนุ่ย ผู้สมัครหมายเลข 5 ของพรรคกล้า พร้อมทีมงาน ได้เข้าแจ้งความต่อ ร.ต.อ.หญิง พอรุมา

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 7 มกราคม 2565

ปีที่: 44

ฉบับที่: 16007

หน้า: 1(บน), 3, 5

Col.Inch: 225.94

Ad Value: 350,207

PRValue (x3): 1,050,621

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดรับวันแรก-ชิงสส.หลักสี่ศึก 8พรรคแห่สมัคร

แก้ประวัติชี้พนักงานสอบสวนเวร สภ.ปากน้ำ
ชุมพร ว่าที่ทีมงานของ พ.ต.อ.ทศพลได้ติดป้าย
หาเสียงเลือกตั้งที่บริเวณสี่แยกดอนใหญ่ หมู่ 1
ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร ต่อมาพบมีร่องรอย
ฉีกขาดเสียหาย และช่วงเวลา 07.00 น.วันนี้ (6
ม.ค.) พ.ต.อ.ทศพล พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่
บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ (ตลาด
ศรีพรหม) ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร แจกแผ่น
พับแนะนำตัวและนโยบายของพรรคกล้า ชู
ประเด็นถ้าไม่ยกให้การเมืองชุมพรเป็นแบบ
เดิมๆ มีการซื้อสิทธิขายเสียงกัน 1 คะแนนของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งถือเป็นคะแนนที่มีค่าสำหรับ
ผู้สมัครของพรรคกล้า

กรณีช่วยผู้สมัครหาเสียงสงขลา

ส่วนของการหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต
6 สงขลา นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้า
พรรคกล้า ได้ร่วมเปิดเวทีปราศรัยที่ศาลา
อเนกประสงค์วัดโคกกอ อ.คลองหอยโข่ง มี
ประชาชนร่วมรับฟังหลายร้อยคนเพื่อช่วย
หาเสียงให้กับ นายพงศธร สุวรรณรักษา
ผู้สมัคร ส.ส.สงขลา เขต 6 หมายเลข 4 ของ
พรรคกล้า ส่วนผู้สมัครรายอื่นเน้นการติดแผ่น
ป้ายหาเสียงในจุดสำคัญต่างๆ โดยหมายเลข 1
น.ส.สุภาพร กำเนิดผล พรรคประชาธิปัตย์ และ
หมายเลข 3 นายอนุกุล พลุกพูนศักดิ์ พรรค
พลังประชารัฐ ก็เร่งลงพื้นที่หาเสียงพบปะ
ประชาชนอย่างหนัก ถือเป็นคู่แข่งสำคัญในการ
เลือกตั้งครั้งนี้

โดยช่วงเช้า น.ส.สุภาพรพบปะพี่น้อง
ประชาชนย่านตลาดนัดวัดโพธิ์ อ.คลองหอย
โข่ง เป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ มีประชาชนจับ
จ่ายเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคัก ได้รับการ
ตอบรับอย่างดี ขอถ่ายภาพกับ น.ส.สุภาพร
ส่วนนายอนุกุลนั้นลงพื้นที่เคาะประตูบ้านใน
พื้นที่เทศบาลตำบลปาดังเบซาร์ซึ่งก็ได้รับการ
ตอบรับอย่างดีเช่นกัน

บิกป้อมตรวจงานชุมพร-สงขลา

ขณะเดียวกัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ มีกำหนดการตรวจราชการใน
วันที่ 7 มกราคมนี้ ที่ อ.เมือง จ.ชุมพร จะ
มีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ที่ได้รับ
มอบหมายในการดูแลการเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพร
ร่วมคณะไปด้วย โดยไปตรวจโครงการป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลอง
ชุมพร) บริเวณประตูระบายน้ำคลองจุดใหม่
คลองชุมพร-คลองนาคราช และเข้าตรวจ

ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 41 (กม.33-34) บริเวณทางเข้าวัด
พระบรมธาตุสวี อ.สวี จ.ชุมพร ก่อนเดินทาง
กลับกรุงเทพฯ

จากนั้นในวันที่ 10 มกราคมนี้ พล.อ.ประวิตร
มีกำหนดการตรวจและติดตามการขับเคลื่อน
งานด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในพื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง และ
ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สภาเลื่อนถกถึง14ม.ค.

ที่รัฐสภา น.พ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า ก่อน
หน้านี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทน
ราษฎร มีคำสั่งให้งดการประชุมสภาหลังปีใหม่
คือวันที่ 5-6 มกราคม เพื่อให้ความร่วมมือ
งดการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามประกาศ
สำนักนายกรัฐมนตรี แม้ว่าในแนวทาง
ปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีมีข้อยกเว้น
ไว้ หากมีผลกระทบต่อราชการก็ขอให้ดำเนิน
กิจการต่างๆ แต่ขอให้อยู่ภายใต้ประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการประชุม
สภาที่หน้า นายชวนได้หารือกับอธิบดีกรม
ควบคุมโรค ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ระบุ
ว่าในสภาที่หน้าน่าจะมียอดผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้น
สูงอีก และได้เสนอว่าขอความกรุณาให้
งดประชุมสภาไว้ก่อน ทำให้นายชวนมีความ
กังวลว่าจะส่งผลเสียหายต่อราชการหรือไม่
จึงได้ติดต่อไปยังนายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี และนายวิษณุระบุว่าไม่มีความ
เสียหาย จึงได้มีคำสั่งให้งดการประชุมเพิ่ม
เติมในวันที่ 12-14 มกราคม โดยจะมีการ
ประชุมอีกครั้งในวันที่ 19-20 มกราคม และ
จะมีจัดการประชุมพิเศษในวันที่ 21 มกราคม
ทั้งนี้ นายชวนได้แจ้งไปยังประธานวุฒิสภา
และผู้นำฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้ว

'ดร.เอ้'ลงพื้นที่พระราม7

ที่สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 7
นายสุวัชรวิทย์ สุวรรณสวัสดิ์ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่า
กทม. พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พร้อมด้วย
นายเรวัต คงชาติ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.บางซื่อ
และนางดรณวรรณ ขามพิพัฒน์ชัย เลขานุ
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กทม.
พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่เขตบางซื่อ เป็น
เขตที่มีระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อถึงกันทั้ง
รถ เรือ ราง เพื่อรับฟังความต้องการของคน
เขตบางซื่อ โดยพบว่าชาวบ้านต้องการมีพื้นที่
สาธารณะที่ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงสามารถใช้

พื้นที่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย

นายสุวัชรวิทย์กล่าวว่า มีสวนสาธารณะ
ใต้สะพานหลายแห่งในกรุงเทพฯ มีเพียง
พื้นที่บริเวณสะพานพระราม 8 แห่งเดียวที่
กทม.ดูแล นอกนั้นอยู่ในความดูแลของกรม
ทางหลวงชนบท เนื่องจากการก่อสร้างสะพาน
แต่ละแห่งจะมีการเวนคืนที่ดินให้เพียงพอ
กับการก่อสร้าง เมื่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ
มีพื้นที่เหลือจึงได้จัดทำเป็นสวนสาธารณะ
แต่ไม่มีงบประมาณและคนดูแลโดยตรง
ทำให้เสื่อมสภาพไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้น
เมื่อ กทม.มีทั้งบุคลากร มีสำนักสิ่งแวดล้อม
ทำหน้าที่ดูแลสวนสาธารณะอยู่แล้ว
หากได้เข้ามาดูแลพื้นที่ดังกล่าวแทนกรม
ทางหลวงชนบทจะทำให้พื้นที่หลายแห่งได้
สะพานในกรุงเทพฯ มีความสวยงาม สามารถ
ใช้ออกกำลังกาย เป็นสถานที่พาสต์ว์เลี้ยงมา
เดินเล่นได้

ขอโอกาสเปลี่ยนกรุงเทพฯ

นายสุวัชรวิทย์กล่าวว่า สำหรับเขตบางซื่อ
นั้นมีสวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 7 เพียง
แห่งเดียว และมีพื้นที่ถึง 23 ไร่ จำเป็นต้องมี
การจัดการพื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่า ด้วยการ
แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1.สร้าง Join Space
จากริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้คนเดินได้ ลีตัว
เลี้ยงเดินดี มีทางจักรยานและทางเดิน 2.เป็น
พื้นที่เดินออกกำลังกาย และเป็นพื้นที่รองรับ
น้ำ เป็นแก้มลิงขนาดย่อม รับน้ำจากถนน
ได้ และ 3.เป็นพื้นที่เล่นกีฬา ปรับปรุงสนาม
บาสเกตบอล สนามฟุตบอล ให้มีสภาพดี จาก
เดิมที่มีรอยร้าวและมีสภาพทรุดๆ ดังนั้น หาก
ได้มีโอกาสปรับปรุงสวนสาธารณะดังกล่าว
นอกจากจะเชื่อมโยงชุมชนรอบๆ ซึ่งประกอบ
ด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัย พนักงานบริษัท
และชาวบ้านใกล้เคียงแล้ว ยังเป็นการเพิ่ม
ทางเชื่อมจากสะพานพระราม 7 และมีทาง
จักรยาน จะเปิดโอกาสให้ทั้งคนในและนอก
เขตบางซื่อมาใช้สถานที่ออกกำลังกาย เป็น
พื้นที่ของสัตว์เลี้ยง และสถานที่พักผ่อนริมน้ำ
ได้อย่างสะดวกปลอดภัย

“เห็นแล้วน่าสนใจ และอยากลงมือทำทันที
ขอโอกาสมาเปลี่ยนกรุงเทพฯหลายอย่าง ผม
มั่นใจ เปลี่ยนกรุงเทพฯ เราทำได้แน่นอน”
นายสุวัชรวิทย์กล่าว